



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไอเอ็นเอ็น มติชน ผจก.รายวัน ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดอะเนชั่น คมชัดลึก</p> <p>มติชน</p> <p>ผจก.รายวัน ผจก.ออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวว่า ได้รับรายงานจากสธ. และหน่วยงานทางการแพทย์หลายแห่ง ว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้กัญชาอย่างไม่ได้มาตรฐาน และหลายคนใช้กัญชาอย่างเดี๋ยวยโดยไม่รักษาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ทำให้อาการป่วยรุนแรงขึ้น ดังนั้น ต้องมีการควบคุมให้การใช้กัญชารักษาโรคเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ต้องเตรียมทำตำรับยาที่เราผลิตใช้ประโยชน์เองและสกัดได้เอง ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ขัดข้องหากเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชน อย่างไรก็ตาม จะมีการตั้งกรมการศึกษารองนี้ให้กระจ่างชัด</p> <p>-เสนอข่าว นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะทำงานประสานงานพรรคร่วมในการจัดทำนโยบายรัฐบาล กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดทำร่างนโยบายว่า ได้นำนโยบายของพรรคพร้อมทั้งหมดมาทำเป็นร่างแรกเสร็จแล้ว จะนำเข้าสู่ที่ประชุมพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือให้นโยบายที่จะนำมาปฏิบัติได้จริง และพิจารณางบประมาณในการทำงานทุกนโยบายรวมถึงนโยบายกัญชาเสรี จะต้องมีการพูดคุยให้เห็นพ้องร่วมกันในรัฐบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า อภ.เก็บเกี่ยวดอกกัญชาสายพันธุ์ THC สูงก่อน จากนั้นจะเป็นสายพันธุ์ที่ให้ THC และ CBD 1 ต่อ 1 และค่อยเป็นสายพันธุ์ CBD สูงเพื่อสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรดในเดือน ก.ค. - ส.ค. ซึ่งได้มากกว่า 2,500 ขวด นอกจากนี้ ยังให้ทีมอภ.เตรียมปลูกกัญชาแบบกรีนเฮาส์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้ 7-8 เท่า คาดว่าสร้างได้ปี 2563 ส่วนเรื่ององค์การอนามัยโลกเตรียมเสนอ UN ปลดล็อกสาร CBD ออกจากยาเสพติดในปี 2563 หากผ่านและพัฒนาสายพันธุ์จนปลูกกลางแจ้งได้ ในอนาคตอาจจำหน่ายต้นอ่อนหรือเมล็ดที่มี CBD สูงโดยทำเป็นสัญญาร่วมกับเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชนแบบเข้มข้น แต่ตอนนี้ต้องวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ CBD สูงภายใน 1 ปี</p>	-
<p>ไอเอ็นเอ็น คมชัดลึก ผจก.ออนไลน์</p> <p>มติชน คม ชัด ลึก เว็บไซต์เวิร์คพอยท์ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เดอะบางกอก โพสต์ นิวส์ทีวี เว็บไซต์ ข่าวสด เนชั่นทีวี mcot ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์ บีบีซี</p> <p>ไทยโพสต์ คมชัดลึก เวิร์คพอยท์ ไทยพีบีเอส มติชน นิวส์ทีวี</p>	<p>นักท่องเที่ยวออสเตรเลียติดเชื้อจากอาหารไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสื่อต่างชาติรายงานข่าว นางสาวเดซี บาร์นส์ และไรอัน ฟริกเกอร์ สองสามีภรรยาชาวออสเตรเลีย เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วป่วยนานกว่า 2 ปี ระบุว่าได้รับเชื้อปรสิตจากอาหารหมักไทย เมื่อปี 2560 ว่า กำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ต้องรอผลการตรวจสอบก่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่า กรมฯ ได้ประสานไปยังสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย และคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (INFOSAN) ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักเรื่องอาหารปลอดภัย เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และประสานไปยังเครือข่ายระหว่างประเทศ และประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว สำหรับเชื้อปรสิตดังกล่าวเป็นโปรโตซัวในลำไส้สกุลหนึ่ง โดยทั่วไปไม่ก่อโรคในผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง เชื้อไม่ทนต่อความร้อนและกรดในกระเพาะอาหาร ซึ่งผัดไทยเป็นอาหารที่ปรุงให้สุกด้วยความร้อน จึงไม่น่าจะใช้สาเหตุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารที่มีประสิทธิภาพ โดย อย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และ สสอป. ได้ร่วมกับ ก.เกษตรและสหกรณ์ ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมกันดูแลเกี่ยวกับอาหารนำเข้า ส่งออก และบริโภคภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากอาหาร แนะนำให้ยึดหลัก กินร้อน</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ</p>	
<p>จส.100</p>	<p>เครื่องสำอางผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว อัย.เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณา และไม่อนุญาตให้นำเข้าเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของหนังหุ้มปลายองคชาติเด็กทารก ซึ่งโฆษณาสรรพคุณว่าช่วยเหยี่ยวยาผิว บำรุงผิว ชะลอวัย โดยตามประกาศฯ พ.ศ.2559 กำหนดให้เซลล์ เนื้อเยื่อ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากมนุษย์ เป็นวัตถุห้ามใช้ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย และตามพ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า รับจ้างผลิตหรือขายเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมเหล่านี้เด็ดขาด การโฆษณาสรรพคุณว่าสามารถเหยี่ยวยา ชะลอวัย เป็นการอ้างสรรพคุณเกินกว่าการเป็นเครื่องสำอาง หากอัย.ตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมาย</p>	-
<p>ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ นิวส์ทีวี กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ มติชน เนชั่นทีวี</p>	<p>กักตักยุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้คิดค้นนวัตกรรมกักตักไขยุงแบบดักตาย เรียกว่า LeO-Trap ใช้สารดึงดูดให้ยุงลายมาวางไข่ และใส่สารกำจัดลูกน้ำในกักตักเพื่อกำจัดลูกน้ำที่ฟักออกมา มีประสิทธิภาพในการควบคุมพาหะโรคไข้เลือดออก ใช้ชุมชนกุนยา และใช้ชิก้า เป็นการลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลงในสิ่งแวดล้อม และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บริษัทเอกชนนำไปผลิตและจำหน่าย</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กักตัก LeO-Trap สามารถลดค่าดัชนีความชุกชุมของยุงลายต่อบ้าน (House Index : HI) เหลือเพียงร้อยละ 13.9 จากร้อยละ 50 ภายในระยะเวลา 4 วัน เทียบเท่ากับการลดประชากรยุงลายได้ประมาณ 400,000 ตัวต่อ 1 ตร.กม. จากการนับไขยุงลายที่ดักได้จากกักตักประมาณ 4,000 ฟอง แสดงให้เห็นว่า กักตัก LeO-Trap สามารถลดปริมาณยุงลายใน 4 สัปดาห์หลังวางกักตักได้ประมาณ 1,000,000 ตัว</p>	-
<p>ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ เนชั่นทีวี สำนักข่าวไทย ศูนย์ข่าวแอฟฟิค มติชน เดลินิวส์</p>	<p>นวัตกรรม “TB LAMP”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวว่า ปัจจุบันสถานบริการของ สธ. สามารถตรวจหาการติดเชื้อวัณโรครวมทั้งวัณโรคแฝง โดยใช้การตรวจ IGRA ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้วิธีนี้เพื่อตรวจหาวัณโรคแฝงในกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ ยังใช้ช่วยตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคปอดรายที่วินิจฉัยยาก ตรวจด้วยวิธีอื่นไม่พบเชื้อ หรือเก็บเสมหะไม่ได้ รวมทั้งได้พัฒนาชุดทดสอบ TB-LAMP เพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยวัณโรคแบบมีอาการ ใช้การตรวจดีเอ็นเอจากตัวอย่างเสมหะ ระบุผลใน 1 ชั่วโมง ขณะนี้นำร่องใช้ในรพศ. รพท. เขตสุขภาพที่ 7 โดยกรมวิทย์ฯ จะสนับสนุนการผลิตน้ำยา TB-LAMP และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้สามารถตรวจวัณโรคได้ด้วยการตรวจดีเอ็นเออย่างง่าย</p>	-
<p>ไทยรัฐ มติชน เนชั่นทีวี เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ นิวส์ทีวี แนวนหน้า ข่าวสด ผู้จัดการ ออนไลน์</p>	<p>นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ เสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาของประเทศไทย เสียชีวิตอย่างสงบที่รพ.ศิริราช ด้วยอาการปอดอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือด ทั้งนี้ นพ.ประเสริฐเคยดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา องค์การอนามัยโลก เป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมศึกษาใช้วัดใหญ่ มีผลงานในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก ใช้วัดใหญ่ 2009 และใช้ชิก้า นอกจากนี้ ยังเป็นรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล</p>	-
<p>ข่าวสด ไทยโพสต์</p>	<p>วัดรอบรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า พระสงฆ์ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาเหตุสำคัญเกิดจากอาหารที่ใส่บาตรทำบุญของประชาชนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบต่อสุขภาพพระสงฆ์ นอกจากนี้ พระสงฆ์ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค กรมฯ ได้ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง อาทิ วัดส่งเสริมสุขภาพ และได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple) เพื่อสร้างมาตรฐานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์</p>	-
<p>ข่าวสด</p>	<p>ภาวะเมื่อยล้าหมดไฟ</p> <p>- เสนอข่าว พญ.ภรติตา เลิศอมรวิชช จิตแพทย์ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชสีมาราชนครินทร์ กล่าวว่า</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	ภาวะเมื่อยล้าหมดไฟ (Burn Out) สามารถป้องกันได้ โดยมีคำแนะนำ 6 ประการ ดังนี้ 1.ให้ยืดหลักสมดุลชีวิต แบ่งเวลาแต่ละวันเป็น 3 ส่วน คือทำงาน 8 ชั่วโมง นอนหลับพักผ่อน 8 ชั่วโมง และอีก 8 ชั่วโมงใช้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 2.จัดลำดับงานสำคัญหรือเร่งด่วน 3.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วัน 4.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 5.พูดคุยสร้างอารมณ์ขันในหมู่เพื่อนร่วมงาน และ 6.เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน ให้ปรึกษาเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน	
มติชน	ยาสมุนไพร -เสนอข่าว นายพิสนธ์ ศรีบัณฑิต เกษัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนห้ามเลือกซื้อยาสมุนไพรแผนโบราณ หลังพบกำลังแพร่ระบาดซ้ำในพื้นที่ อ.สันป่าตอง และ อ.สันกำแพง เนื่องจากมีตัวยาสเตียรอยด์ปลอมปน ลักษณะเป็นยาลูกกลอน พบการลักลอบผลิตและจำหน่ายใน 3 ชนิด ไม่มีทะเบียน ไม่มีวันผลิตและวันหมดอายุ ยาดังกล่าวจะไปกดภูมิคุ้มกัน ส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพคือ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไต บวม กระดูกผุ และกระเพาะทะลุ	-
ไทยรัฐ	จิตอาสาทำจัดขยะ -เสนอข่าว นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดทุ่งคอก ต.ทุ่งคอก โดยร่วมกันประชาสัมพันธ์ รมรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในแหล่งพื้นที่ตลาดทุ่งคอกและแหล่งชุมชน	-
เดลินิวส์	อบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน -เสนอข่าว นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ชัยนาท ดึงผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (EMR/ FR) รพ.ทุกแห่งในจังหวัดและมูลนิธิต่างๆ เข้าอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง เพื่อช่วยเหลือบุคลากรชั้นสูงและช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์และพยาบาล	-



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch